



Gia Lai

CƠ QUAN CỦA ĐẢNG BỘ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TỈNH GIA LAI
TIẾNG NÓI CỦA ĐẢNG BỘ, CHÍNH QUYỀN VÀ NHÂN DÂN CÁC DÂN TỘC GIA LAI

NĂM THỨ 67
SỐ 4075 (5825)
THỨ SÁU 26-9-2014
(3 THÁNG 9 GIÁP NGỌ)
Trụ sở: 2A Hoàng Văn Thụ-Thành phố Pleiku
Gia Lai điện tử: baogialai.com.vn
hoặc baogialai.vn

PHÓ BÍ THƯ TỈNH ỦY
DƯƠNG VĂN TRANG:

Xã Bar Mãi cần tập trung xây dựng, củng cố hệ thống chính trị

Sáng 25-9, đoàn công tác của tỉnh do Phó Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang làm Trưởng đoàn đã đến làm việc với Đảng ủy xã Bar Mãi, huyện Chư Sê.

Báo cáo của Đảng ủy xã Bar Mãi với đoàn công tác cho biết, xã Bar Mãi hiện có 1.254 hộ với 5.480 nhân khẩu, trong đó dân tộc Bahnar và Jrai chiếm khoảng 90% dân số. Toàn xã hiện có 332 hộ nghèo, chiếm 26,5% số hộ và 128 hộ cận nghèo, chiếm 10,2%. Trong công tác xây dựng nông thôn mới, đến nay, xã đã đạt 6/19 tiêu chí. Về xây dựng hệ thống chính trị, hiện Đảng bộ xã có 14 tổ chức đảng với 96 đảng viên, trong đó đảng viên người dân tộc thiểu số chiếm tỷ lệ trên 60%.

Sau khi kiểm tra tình hình từng mặt công tác của xã, phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang đã yêu cầu Đảng ủy, chính quyền xã Bar Mãi trong thời gian tới cần tập trung xây dựng, củng cố hệ thống chính trị, nhất là ở các thôn làng; tập trung triển khai có hiệu quả các giải pháp bảo đảm an ninh chính trị trên địa bàn xã. Bên cạnh đó, xã Bar Mãi cần quan tâm, chú trọng hơn nữa đến việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và xóa đói giảm nghèo; bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ người dân tộc thiểu số...

VĨNH PHÚC

Khơi dậy ý chí làm giàu của nông dân



Ảnh: K.N.B

Trên địa bàn tỉnh xuất hiện ngày càng nhiều mô hình kinh tế của nông dân cho thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Qua đó, đã khơi dậy ý chí làm giàu, là động lực giúp nông dân vươn lên trong cuộc sống.

4
trang

PHONG TRÀO NÔNG DÂN SẢN XUẤT-KINH DOANH GIỎI:

Tác động tích cực đến "tam nông"

Phong trào "Nông dân thi đua sản xuất-kinh doanh giỏi, giai đoạn 2012-2014" phản ánh khá rõ quá trình đổi mới cơ chế, chính sách của Đảng và Nhà nước trên cả 3 lĩnh vực nông nghiệp-nông thôn-nông dân.



TRANG 4

Sản xuất kinh doanh hiệu quả trong điều kiện khó khăn



TRANG 3

3 Nỗ lực giảm nghèo ở Ia Rong

5 Giúp nông dân phát triển kinh tế



5 Amil-Người không cam chịu đói nghèo

7 Tình quân dân trên đảo Song Tử Tây



Nhiều bất cập

Trong đào tạo nghề cho lao động nông thôn

Kỳ cuối Dạy nghề cần gắn với yêu cầu thực tế

TRANG 6

Hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời năm 2014

Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2014 sẽ diễn ra trên địa bàn tỉnh từ ngày 29-9 đến 5-10-2014, với chủ đề "Học cho bản thân và những người xung quanh hạnh phúc" do Sở Giáo dục-Đào tạo chủ trì, phối hợp với Hội Khuyến học tỉnh và các ngành, đơn vị, địa phương liên quan tổ chức các hoạt động theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

Cùng với đó, các sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với ngành chức năng tổ chức khai giảng các lớp bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn-nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức, công nhân lao động, bồi

dưỡng nâng cao trình độ ngoại ngữ, tin học, đào tạo nghề cho lao động nông thôn, giáo dục kỹ năng sống, cập nhật kiến thức, chuyển giao công nghệ... Tổ chức khai giảng, kết hợp triển khai thí điểm mô hình học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ; tuyên truyền, nhân rộng các gương hiếu học; tạo điều kiện cho người dân tham quan học tập ở thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa; hướng dẫn các xã, phường, thị trấn đồng loạt phát động tuần lễ này, tổ chức treo băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền trên các đường phố, cổng cơ quan công sở tuyên truyền về hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời năm 2014.

THANH NHẬT

Người mua bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế giảm mạnh

Từ Bảo hiểm Xã hội (BHXH) tỉnh cho biết, trong 9 tháng qua số đối tượng tham gia BHXH trong các doanh nghiệp giảm hàng trăm người và nhóm đối tượng tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) giảm hàng chục ngàn người. Trong đó, người lao động trong các doanh nghiệp tham gia BHXH giảm 800 người và nhóm đối tượng tham gia BHYT giảm

66.000 người. Tình trạng này khiến cho số thu BHXH, BHYT bị giảm sút. Trong 9 tháng qua, toàn tỉnh có 980.329 đối tượng tham gia BHXH, BHYT với tổng số thu ước 1.165,6 tỷ đồng, đạt 69,6% kế hoạch của BHXH Việt Nam (giảm 8,6% so với cùng kỳ năm 2013).

ĐỨC PHƯƠNG

Kiểm soát chặt chẽ thị trường đồ chơi trẻ em

Đó là nội dung Công văn số 3656/UBND-KTTH ngày 24-9-2014 của UBND tỉnh.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Sở Công thương chỉ đạo lực lượng Quản lý Thị trường phối hợp với Công an tỉnh, Sở Khoa học-Công nghệ và UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm đối với các tổ chức, cá nhân kinh doanh đồ chơi trẻ em vi phạm về tiêu chuẩn, chất lượng; đồ chơi nhập lậu, không rõ nguồn gốc; có biện pháp ngăn chặn, xử lý tận gốc các cơ sở sản xuất, đầu mối phân phối, không để hàng hóa vi phạm thâm nhập thị trường.

Ủy ban Nhân dân tỉnh lưu ý ngành Giáo dục-Đào tạo cần tăng cường tuyên truyền cho học sinh và phụ huynh về tác hại của đồ chơi kém chất lượng, không đảm bảo an toàn, không phù hợp và thiếu tính giáo dục.

D.I



Ảnh minh họa.

Kiểm tra công tác tuyên huấn của bộ đội biên phòng tỉnh

Vừa qua, Đại tá Hồ Bá Vinh-Cục phó Cục Tuyên huấn-Tổng cục Chính trị Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng làm Trưởng đoàn công tác đi kiểm tra, nắm tình hình hoạt động tuyên huấn năm 2014 tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh.

Sau khi nghe đơn vị báo cáo khái quát toàn bộ hoạt động công tác tuyên huấn, đoàn đã tiến hành kiểm tra các nội dung, cụ thể: Việc quán triệt và triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng ủy Quân sự Trung ương về nhiệm vụ quân sự-quốc phòng; chỉ thị, kế hoạch công tác Đảng, công tác chính trị năm 2014 của Tổng cục Chính trị; công tác quản lý tình hình tư tưởng, quản lý kỷ luật; kiểm tra nhận thức của các đối tượng sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên quốc phòng chiến sĩ về tình hình nhiệm vụ cách mạng, nhiệm vụ quân sự quốc phòng năm 2014. Cùng với đó là kiểm tra việc giải quyết tồn đọng, khen thưởng các loại hình thành tích trong kháng chiến; công tác lưu trữ hồ sơ và giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo liên quan đến thi đua khen thưởng...

Mục đích của đợt kiểm tra nhằm đánh giá kết quả thực hiện các mặt công tác tuyên huấn, qua đó làm cơ sở để tổng kết công tác tuyên huấn năm 2014, triển khai nhiệm vụ năm 2015.

A.H

Cấp 245 con bò cho hộ đặc biệt khó khăn

Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Chư Pah mới đây đã phối hợp với Công ty cổ phần Kinh doanh và Phát triển Miền núi cấp 245 con bò cái sinh sản cho 245 hộ đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại địa bàn 12 xã, thị trấn.

Cùng với việc cấp bò, Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện phối hợp với Trạm Thú y các xã, thị trấn tiến hành tiêu độc, khử trùng ngăn ngừa các loại dịch bệnh xuất hiện trên đàn gia súc, gia cầm. Theo đó đã sử dụng 1.392 lít thuốc Benkocid tiêu độc, khử trùng trên tổng diện tích 472,500 m²; tiêm phòng định kỳ 12.275 liều vắc xin lở mồm long móng, 11.450 liều vắc xin tụ huyết trùng trâu bò, 4.290 liều vắc xin nhị liên và dịch tả kèm nhị liên ở địa bàn 15/15 xã, thị trấn. Nhờ vậy, đàn gia súc, gia cầm phát triển ổn định.

Q.V

Huyện Chư Pưh:

Tập huấn nghiệp vụ tiêm phòng vắc xin sởi-rubella

Huyện Chư Pưh vừa phối hợp với Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai và tập huấn chiến dịch tiêm vắc xin sởi-rubella cho lãnh đạo UBND các xã, thị trấn; hiệu trưởng các trường học; trạm trưởng và cán bộ trạm y tế các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Hội nghị đã tập trung quán triệt về ý nghĩa, tầm quan trọng, mục tiêu, đối tượng, phương thức triển khai của chiến dịch tiêm chủng vắc xin sởi-rubella cho trẻ từ 1 đến 14 tuổi; cũng như kế hoạch của huyện về triển khai chiến dịch tiêm vắc xin sởi-rubella trong tiêm chủng mở rộng năm 2014-2015. Tại Hội nghị, các đại biểu còn được hướng dẫn nghiệp vụ điều tra, đăng ký đối tượng, cách bảo quản vắc xin, vật tư tiêm chủng; hướng dẫn xử trí phòng và cấp cứu sốc phản vệ sau khi tiêm vắc xin; làm các biểu mẫu thống kê báo cáo và hướng dẫn biểu mẫu thanh quyết toán kinh phí.

HỒNG TUYẾT

"Đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn, để bảo vệ chính mình!"

TIN VĂN

● Sáng 25-9, Ban Văn hóa-Xã hội Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tổ chức cuộc họp thông qua kết quả giám sát việc thực hiện các quy định về xét duyệt, thẩm định, công nhận và chế độ, chính sách đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc da cam/dioxin trên địa bàn tỉnh.

Được biết, kinh phí chi trả thực hiện các chính sách đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc da cam/dioxin từ năm 2012 đến 6 tháng đầu năm 2014 là 112.113.067.000 đồng.

PHAN LÀI

● Hôm qua (25-9), tại TP. Pleiku, Trung tâm Đào tạo Bồi dưỡng (Tổng cục Dân số-Kế hoạch hóa gia đình) đã tổ chức tổng kết lớp bồi dưỡng nghiệp vụ dân số-kế hoạch hóa gia đình đạt chuẩn viên chức dân số cho 52 cán bộ làm công tác dân số-kế hoạch hóa gia đình cấp huyện, xã thuộc 2 tỉnh Gia Lai và Kon Tum.

ĐINH YẾN

● Chiều 24-9, Ủy ban MTTQ thị xã An Khê đã đến thăm và hỗ trợ 4 triệu đồng cho hai hộ nghèo mắc bệnh nặng trên địa bàn phường Tây Sơn, thị xã An Khê là Đinh Thị Mỹ Hiệp (tổ 12) và Lê Thị Hương (tổ 2), mỗi hộ 2 triệu đồng. Đây là hoạt động thường xuyên của Ủy ban MTTQ thị xã nhằm động viên hộ nghèo vượt qua khó khăn, yên tâm chữa bệnh.

HỒNG THƯƠNG

● Kim ngạch xuất khẩu toàn tỉnh 9 tháng đầu năm đạt gần 500 triệu USD, đạt gần 167% kế hoạch, gấp 2,71 lần so với cùng kỳ năm 2013 (riêng tháng 9, kim ngạch xuất khẩu ước thực hiện khoảng 34,5 triệu USD).

Một số mặt hàng xuất khẩu chủ yếu gồm: cà phê, đạt 202.560 tấn/399 triệu USD (gấp 4,4 lần về lượng và tăng 4,11 lần về giá trị); mì lát đạt 95.000 tấn/23,5 triệu USD (tăng gấp 3,6 lần về lượng và 3,5 lần về giá trị); mủ cao su đạt gần 10.000 tấn/18,7 triệu USD (giảm 19,83% về lượng và giảm 38% về giá trị)...

HÀ DUY

● Hội Nông dân tỉnh Kon Tum vừa tổng kết phong trào nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi lần thứ VI, giai đoạn 2012-2014 vào ngày 23-9. Trong hơn 2 năm qua, toàn tỉnh đã có hơn 10.300 hội viên nông dân đăng ký nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, trong đó có trên 4.000 hộ là đồng bào dân tộc thiểu số.

DUY TÂN

● Trong 9 tháng năm 2014, Công an thị xã An Khê đã phát hiện 2 vụ tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ 1,4469g ma túy đá; lập biên bản vi phạm hành chính 16 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy. Về tội phạm kinh tế-môi trường phát hiện 8 vụ, việc; trong đó có 4 vụ vận chuyển hàng cấm (3 vụ phạm tội, 1 vụ vi phạm hành chính); 4 vụ vi phạm các quy định về khai thác, bảo vệ rừng; thu 27.670 gói thuốc lá điếu các loại; 1,532 m³ gỗ; 412 cành, nhánh gỗ trặc.

PHƯƠNG LINH

CÔNG TY PHÁT TRIỂN THỦY ĐIỆN SÊ SAN: Sản xuất kinh doanh hiệu quả trong điều kiện khó khăn

DUY LÊ

Công ty Phát triển Thủy điện Sê San được thành lập đầu năm 2010, với nhiệm vụ chủ yếu là quản lý vận hành Nhà máy Thủy điện Sê San 4 và tiếp nhận, kinh doanh Khách sạn Sê San. So với Công ty Thủy điện Ia Ly thì sự ra đời của Công ty Phát triển Thủy điện Sê San được xem là “bất phùng thời”. Thứ nhất, Công ty được thành lập vào thời điểm nền kinh trong nước gặp rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế thế giới. Thứ hai, Công ty phải tiếp nhận 2 đơn vị vào loại “xương” nhất lúc bấy giờ. Nếu Nhà máy Thủy điện Sê San sở hữu một hệ thống thiết bị với hàng loạt khiếm khuyết thì Khách sạn Sê San thời kỳ đầu cũng hoạt động ì ạch do kinh doanh theo cơ chế cũ.

Tuy phải đối diện với muôn vàn khó khăn nhưng bù lại Công ty sở hữu một đội ngũ cán bộ- công nhân viên trẻ trung, có trình độ chuyên môn và tâm huyết với nghề. Bên cạnh đó, Công ty còn nhận được sự quan tâm của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và sự tạo điều kiện của chính quyền địa phương nơi đứng chân.

Sau khi tiếp nhận Nhà máy Thủy điện Sê San, Công ty bắt tay vào việc sửa chữa, hiệu chỉnh những khiếm khuyết sau lắp đặt. Với những giải pháp hợp lý, chỉ trong một thời gian ngắn, Nhà máy đã đi vào hoạt động ổn định, cung cấp cho lưới điện quốc gia trên 7 tỷ Kwh và góp phần điều tiết giảm lũ cho vùng hạ du sông Sê San. Khách sạn Sê San (trước đây là Khách sạn Ia Ly) từng bước đi vào hoạt động hiệu quả với dịch vụ lưu trú chất lượng cao và dịch vụ giải khát mang thương hiệu Sê San Coffee. Nhờ khai thác có hiệu quả 2 công trình nói trên nên hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị dần ổn định và liên tục tăng trưởng ở mức cao. Những năm qua, Công ty đã đảm bảo việc làm và thu nhập cho trên 200 cán bộ-công nhân viên và đóng góp cho ngân sách tỉnh hơn 450 tỷ đồng. Ngoài ra, đơn vị còn trích trên 350 triệu đồng



Nhà máy Thủy điện Sê San 4. Ảnh: K.N.B

thực hiện chính sách “đền ơn đáp nghĩa” và tổ chức các hoạt động xã hội từ thiện trên địa bàn.

Để sản xuất kinh doanh hiệu quả trong điều kiện khó khăn, theo Giám đốc Đinh Văn Nhẫn, những năm qua, Công ty đã áp dụng nhiều giải pháp tích cực như: phát triển nguồn nhân lực gắn với nâng cao đời sống cho người lao động và đổi mới phương pháp quản lý phù hợp với thực tế sản xuất kinh doanh.

Về nguồn nhân lực, Công ty tiến hành bố trí các vị trí công việc phù hợp với trình độ chuyên môn nghiệp vụ, khuyến khích những người có nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật, góp phần làm lợi cho Công ty. Từ khi thành lập đến nay, Công ty đã cử 2.200 lượt người tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn kỹ thuật và quản trị doanh nghiệp. Đến nay, lực lượng quản lý kỹ thuật, kỹ sư, công nhân đã hoàn toàn làm chủ thiết bị nhà máy, đồng thời hỗ trợ xử lý kỹ thuật cho các nhà máy thủy điện trên địa bàn Tây Nguyên.

Cũng trong thời gian qua, Công ty đã xây dựng và áp dụng thành công hệ thống

quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008, xây dựng phòng thí nghiệm đạt tiêu chuẩn ISO/IEC 17025, áp dụng công cụ quản lý Kaizen-5S vào hoạt động sản xuất kinh doanh. Nhờ đó, hoạt động quản lý doanh nghiệp đảm bảo khoa học, hiệu quả, góp phần nâng cao năng suất lao động.

Cũng theo ông Nhẫn, trong quá trình sản xuất kinh doanh, Công ty đã xây dựng mối quan hệ chặt chẽ với chính quyền và nhân dân địa phương trong việc bảo vệ an toàn hồ đập và cơ sở vật chất nhà máy. Nhờ vậy, trong gần 5 năm qua, tình hình an ninh trật tự tại khu vực Nhà máy Thủy điện Sê San 4 luôn được đảm bảo.

Với những nỗ lực tự thân và sự hỗ trợ từ EVN, chỉ sau gần 5 năm đi vào hoạt động, Công ty Phát triển Thủy điện Sê San đã tạo được chỗ đứng vững vàng trong bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế. Với sự khởi đầu thuận lợi ấy, hy vọng trong những năm tới, Công ty sẽ tiếp tục phát triển, góp phần vào sự phát triển của ngành Điện lực Việt Nam và nền kinh tế-xã hội tỉnh nhà.

D.L

1.894 doanh nghiệp được tiếp cận vốn tín dụng

Số này chiếm 64,2% tổng số doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn tỉnh, với dư nợ vay 19.622 tỷ đồng, tăng 8,4% so với đầu năm. Riêng trong 9 tháng vừa qua, các ngân hàng đã cấp tín dụng cho 259 doanh nghiệp.

Như vậy, dư nợ cho vay doanh nghiệp chiếm một nửa trong tổng dư nợ. Các tổ chức tín dụng đã tích cực triển khai các gói sản phẩm ưu đãi lãi suất, cho vay các lĩnh vực ưu tiên cho doanh nghiệp, đồng thời giảm lãi suất, giãn nợ, cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ cho khách hàng với số tiền 1.827 tỷ đồng. Nhờ đó, các doanh nghiệp có điều kiện tái cấu trúc về tài chính, vượt qua khó khăn.

THẢO NGUYỄN

Huy động vốn mới đáp ứng được 53% dư nợ cho vay

Tổng huy động vốn của toàn ngành ngân hàng đến cuối tháng 9-2014 dự ước đạt 21.300 tỷ đồng (tăng 24,1% so cùng kỳ năm trước và tăng 15% so cuối năm 2013). Trong đó, chiếm gần 80% tổng nguồn vốn huy động là tiền gửi tiết kiệm của dân cư, với tổng số tiền 16.374 tỷ đồng, tăng 23,3% so cùng kỳ năm 2013. Tiền gửi của các tổ chức kinh tế và cá nhân đạt 4.253 tỷ đồng (chiếm 19,5% tổng nguồn huy động vốn), tăng 17,4% so cùng kỳ năm trước.

Nguồn vốn huy động tại chỗ hiện mới chỉ đáp ứng được khoảng 53% dư nợ cho vay, do đó các chi nhánh ngân hàng thương mại phải nhận vốn điều chuyển từ ngân hàng thương mại cấp trên và vay vốn từ các định chế tài chính nên còn bị động trong việc sử dụng nguồn vốn.

T.N

Nỗ lực giảm nghèo ở Ia Rong

TRUNG ANH

Ia Rong là xã vùng III của huyện Chư Pưh, có số hộ nghèo toàn xã chiếm 24,26%. Trong đó, vùng đồng bào dân tộc thiểu số chiếm trên 94% số hộ nghèo của xã (258/272 hộ nghèo), số hộ cận nghèo chiếm khoảng 90%-chủ yếu nằm ở 3 làng khó khăn: Ia Sâm, Teng Nong và Khôroa. Điều đó không những nói lên thực trạng đói nghèo trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số hiện nay mà còn đặt ra những nhiệm vụ hết sức bức bách cho xã Ia Rong trong công tác xóa đói giảm nghèo thời gian đến.

Theo khảo sát sơ bộ, có nhiều nguyên nhân dẫn đến đói nghèo ở Ia Rong, trong đó, nguyên nhân chính vẫn là mặt bằng dân trí thấp, hệ thống cơ sở hạ tầng thiết yếu chưa đảm bảo, trình độ sản xuất lạc hậu, khả năng tiếp nhận chính sách hỗ trợ và áp dụng kiến thức khoa học-kỹ thuật còn hạn chế. Đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số lại có thêm nguyên nhân thiếu đất sản xuất. Lẽ ra việc bố trí, điều chỉnh đất đai để người dân có đủ đất sản xuất phải được tiến hành từ nhiều năm trước đây nhưng do làm chưa tốt việc này nên đến nay mới xảy ra việc thiếu đất; cùng với đó là sức ép về dân số và tiêu cực xã

hội. Điển hình là nạn tảo hôn và người dân bán đất sản xuất ngày càng nhiều. Hệ lụy của tệ nạn này là có thêm nhiều người thiếu đất hoặc không có đất để sản xuất dẫn đến đói nghèo.

Ngay từ những ngày đầu mới thành lập, xã đã xây dựng kế hoạch giảm nghèo với một lộ trình chi tiết và phân công cán bộ sâu sát đến từng thôn, làng. Làm việc với lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Ia Rong, được biết, định kỳ hàng tuần, hàng tháng, cán bộ xã được phân công phụ trách làng đều có báo cáo về tình hình sản xuất của các hộ nghèo trong từng địa bàn để có biện pháp chỉ đạo kịp thời. Nhờ vậy mà công tác giảm nghèo ở Ia Rong đã có những kết quả đáng mừng, nhất là 3 năm trở lại đây. Mặc dù chưa có cuộc điều tra chính thức, nhưng qua theo dõi, đời sống và việc làm của nhân dân trong xã ngày càng được cải thiện rõ rệt. Rất nhiều hộ nghèo nay



Trụ sở xã Ia Rong. Ảnh: T.A

đã xây được nhà mới, sắm sửa đầy đủ tiện nghi trong gia đình. Ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số tình trạng cứu đói mặc dù đã giảm nhưng vẫn diễn ra vào mùa giáp hạt.

Bên cạnh đầu tư phát triển cây hồ tiêu, cây cà phê và chăn nuôi, xã có chủ trương mở rộng một số ngành nghề như: xay xát, chế biến, vận tải... Một số mô hình trình diễn về khuyến nông, khuyến lâm được tổ chức đến tận làng, qua đó, giúp nhiều nông dân nắm bắt kiến thức, nhanh chóng

thay đổi phương thức canh tác. Đến nay, hầu hết nông dân là người dân tộc thiểu số trong xã Ia Rong đều biết chọn lựa giống cây trồng, vật nuôi có năng suất cao để đưa vào sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế, mở ra nhiều triển vọng mới trong việc triển khai thực hiện công tác xóa đói giảm nghèo ở vùng dân tộc thiểu số.

Ia Rong là xã mới thành lập của huyện Chư Pưh, mấy năm qua, được quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng theo nguồn vốn từ các chương trình, dự án, bộ mặt nông thôn nay đã thay đổi rõ nét. Nhiều công trình thiết yếu cho dân sinh, như: trường học, điện lưới, đường giao thông... được cải tạo, nâng cấp, xây mới. Các chính sách trợ giá, trợ cước về giống cây trồng, vật nuôi, phân bón, dự án dạy nghề cho hộ nghèo, hỗ trợ về điện, y tế, giáo dục-đào tạo... đều phát huy hiệu quả, được nhân dân nhiệt tình ủng hộ và đánh giá cao. Tuy vậy, vùng dân tộc thiểu số vẫn chưa tiếp cận được cách làm ăn mới nên sử dụng đồng vốn không có hiệu quả, năng lực tự vươn lên thoát nghèo của nhiều người dân còn rất hạn chế, cần sự quan tâm hơn nữa của các cấp.

T.A

Phong trào nông dân sản xuất-kinh doanh giỏi: Tác động tích cực đến “tam nông”

✍ NGOC NGA (thực hiện)



Nông dân phải làm gì để nâng cao hiệu quả sản xuất, tiếp tục sản xuất-kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững cũng như góp phần vào công cuộc xây dựng nông thôn mới?

Ông RƠ MAH GIÁP-Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Gia Lai đã có cuộc trao đổi với phóng

● **P.V:** Thưa ông, phong trào “Nông dân thi đua sản xuất-kinh doanh giỏi, giai đoạn 2012-2014” đã tác động như thế nào đến đời sống của nông hộ?

- **Ông RƠ MAH GIÁP:** Gần 16 năm phát động (Hội Nông dân Việt Nam và Bộ Nông nghiệp và PTNT phát động từ năm 1998), phong trào đã phát triển cả chiều rộng và chiều sâu; có sức lan tỏa, thu hút sự quan tâm và tạo điều kiện của các cấp ủy, chính quyền; sự hưởng ứng của đông đảo hội viên, nông dân. Tại Gia Lai, chỉ tính riêng từ năm 2012 đến nay đã có gần 252.000 lượt hội viên đăng ký tham gia và có 46.839 lượt hội viên được bình xét đạt danh hiệu nông dân sản xuất-kinh doanh giỏi các cấp, trong đó có 19.176 lượt hội viên là người dân tộc thiểu số. Phong trào cũng phản ánh khá rõ quá trình đổi mới cơ chế, chính sách của Đảng và Nhà nước trên cả 3 lĩnh vực nông nghiệp-nông thôn-nông dân.

Đối với nông nghiệp, đã khai thác được thế mạnh về đất đai, mở rộng ngành nghề, dịch vụ, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao chất lượng sản xuất-kinh doanh, thúc đẩy sản xuất nông nghiệp toàn diện, đưa cơ cấu sản xuất và lao động nông nghiệp theo hướng nâng cao chất lượng tỷ trọng hàng hóa.

Đối với nông thôn, phong trào góp phần tạo ra hàng ngàn việc làm. Theo đó, thu nhập của người nông dân được cải thiện đáng kể, tạo điều kiện cho nông dân tham gia cùng Nhà nước xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn.

Đối với nông dân, phong trào đã khuyến khích họ dám nghĩ, dám làm, mạnh dạn đầu tư vốn, áp dụng tiến bộ khoa học-kỹ thuật, công nghệ tiên tiến vào sản xuất. Trình độ, tay nghề được nâng lên đáng kể...

Chính phong trào này đã góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh xuống còn 17,23%.

● **P.V:** Trong thời gian tới các cấp Hội trong tỉnh phải làm gì để nâng cao hơn nữa hiệu quả phong trào này, thưa ông?

- **Ông RƠ MAH GIÁP:** Trong thời gian tới, các cấp Hội trong tỉnh tiếp tục phối hợp thực hiện một số chương trình, đề án phát triển kinh tế, văn hóa-xã

hội nông thôn giai đoạn 2011-2020; tuyên truyền vận động nông dân tích cực tham gia phong trào thi đua sản xuất-kinh doanh giỏi, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, khai thác, sử dụng hiệu quả các nguồn lực về vốn, lao động, đất đai; mở rộng các hoạt động quỹ hỗ trợ nông dân, tạo điều kiện cho nông dân vay và sử dụng vốn có hiệu quả hơn, chuyển giao tiến bộ khoa học-kỹ thuật, xây dựng mô hình; mở các lớp tập huấn, dạy nghề, tạo việc làm...

Bên cạnh đó, sẽ tích cực tôn vinh và nhân rộng điển hình, bởi những hộ sản xuất-kinh doanh giỏi không chỉ là những nhân tố tiên phong trong quá trình chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn mà còn giúp đỡ, hỗ trợ và là chỗ dựa quan trọng cho các hộ nông dân nghèo phấn đấu vươn lên thoát nghèo.

● **P.V:** Để phong trào này đi vào chiều sâu, theo ông, trong giai đoạn 2014-2016, Hội sẽ làm gì để thực hiện đạt các tiêu chí đề ra?

- **Ông RƠ MAH GIÁP:** Thời gian tới, để phong trào đi vào chiều sâu, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh phối hợp với các ngành vận động hội viên nông dân tiếp tục phát huy nguồn lực với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, đẩy mạnh phong trào hiến đất, đóng góp công, của để xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật nông thôn.

Nâng cao chất lượng phong trào, góp phần thực hiện tốt chương trình giảm nghèo, chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; vận động hội viên xử lý chất thải bằng cách xây dựng hầm biogas, xây dựng hố rác tự hoại gia đình, vận động các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân giúp đỡ hội viên nghèo về nhà ở, vốn sản xuất...

Ngoài ra, các cấp Hội phối hợp thực hiện tốt chương trình đào tạo nguồn nhân lực cho nông nghiệp, nông thôn. Trong đó, quan tâm đào tạo nghề cho lao động nông thôn và triển khai các chương trình khuyến nông nhằm thúc đẩy chuyển đổi cơ cấu lao động theo hướng lao động nông nghiệp từng bước sang công nghiệp và dịch vụ...

● **P.V:** Hiện nay nông dân đang đối mặt với thực trạng sản xuất nhỏ lẻ, giá cả bấp bênh, được mùa rớt giá, sâu bệnh hại trên cây trồng vật nuôi,... Vậy, nông dân phải làm gì để vượt qua những trở lực trên?

- **Ông RƠ MAH GIÁP:** Để khắc phục tình trạng trên, trước hết các ngành chức năng cần tuyên truyền, hướng dẫn nông dân hình thành các vùng sản xuất chuyên canh, có sản lượng và chất lượng cao, đảm bảo an toàn, đáp ứng trong nước và xuất khẩu.

Đây là giải pháp nhằm giải phóng sức lao động, nâng cao thu nhập cho nông dân, tiến tới xây dựng các hợp tác xã kiểu mẫu, thúc đẩy nông dân sản xuất-kinh doanh giỏi đầu tư vốn, lao động, ứng dụng khoa học-kỹ thuật, gắn sản xuất với thị trường.

Bên cạnh, tiếp tục vận động, hướng dẫn nông dân tham gia thực hiện có hiệu quả Quyết định số 80 của Thủ tướng Chính phủ về liên kết “4 nhà” nhằm mở rộng các hình thức kinh tế tập thể, hợp tác, liên kết sản xuất và tiêu thụ hàng hóa; chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi, tạo ra sản phẩm nông nghiệp có giá trị và khả năng cạnh tranh cao hơn.

● **P.V:** Xin cảm ơn ông!

N.N



Chuyển đổi cơ cấu cây trồng đem lại hiệu quả kinh tế cao. Ảnh: B.N

Khơi dậy ý chí làm giàu của nông dân

✍ GIA BỘI

Trên địa bàn tỉnh xuất hiện ngày càng nhiều mô hình kinh tế của nông dân cho thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Qua đó, đã khơi dậy ý chí làm giàu, là động lực giúp nông dân vươn lên trong cuộc sống.

Nhằm vận động nông dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đưa những giống cây, giống vật nuôi có năng suất, chất lượng vào sản xuất-kinh doanh, áp dụng khoa học-kỹ thuật vào sản xuất, tạo động lực thúc đẩy cho các hộ nông dân nhất là nông dân nghèo, nông dân người dân tộc thiểu số, nông dân tại vùng khó khăn vươn lên làm giàu và thoát nghèo bền vững.

Hàng năm, Hội Nông dân các cấp phát động các phong trào thi đua yêu nước đến cơ sở. Trong đó, phong trào nông dân sản xuất-kinh doanh giỏi được các cấp Hội triển khai ngay từ đầu năm và thu hút được đông đảo hội viên tham gia.

Qua 3 năm thực hiện (từ 2011), phong trào sản xuất-kinh doanh giỏi toàn tỉnh có trên hàng ngàn lượt hội viên, nông dân được hỗ trợ về cây, con giống, phân bón, thuốc trừ sâu cho cây trồng, chế phẩm vi sinh trong nuôi thủy sản, vốn, khoa học-kỹ thuật thông qua các lớp tập huấn, hội thảo, trao đổi kinh nghiệm trong sản xuất. Từ đó, đã giúp cho nhiều hộ nông dân vươn lên và đạt chuẩn nông dân sản xuất-kinh doanh giỏi.

Giai đoạn 2012-2014, toàn tỉnh đã có hơn 252.000 lượt hộ nông dân đăng ký phấn đấu đạt tiêu chuẩn nông dân sản xuất-kinh doanh giỏi các cấp. Qua bình xét của các cấp Hội đã có 46.839 hộ được công nhận sản xuất-kinh doanh giỏi, tăng hơn giai đoạn 2009-2012 là 2.062 hộ.

Trong đó, có 2.509 hộ nông dân sản xuất-kinh doanh giỏi cấp tỉnh; hơn 14.680 hộ giỏi cấp huyện, thành phố và 35.659 hộ giỏi cấp cơ sở. Từ phong trào này đã xuất hiện nhiều gương điển hình nông dân với các mô hình mới đạt hiệu quả kinh tế cao, như mô hình nuôi dê Bách thảo ở xã Ia Rusóm, huyện KrôngPa; nuôi heo rừng lai tại xã Song An, thị xã An Khê, huyện Mang Yang; nuôi bò câu Pháp ở huyện Chư Sê, thị xã Ayun Pa; trồng cây bầu dó ở các huyện Đak Đoa, Mang Yang, Chư Pah; trồng hoa cao cấp và rau sạch, rau an toàn ở TP. Pleiku, thị xã An Khê và huyện Đak Pơ...

Điển hình như Hội Nông dân huyện Ia Grai có 3.924 hộ gia đình đạt tiêu chuẩn sản xuất-kinh doanh giỏi, trong đó có 1.117 hộ là đồng bào dân tộc thiểu số; trên 300 hộ đạt thu nhập từ 500 triệu đồng đến 1 tỷ đồng, hơn 100 hộ được UBND và Hội Nông dân các cấp khen thưởng.

Có thể khẳng định, phong trào nông dân sản xuất-kinh doanh giỏi đã làm thay đổi cuộc sống của nhiều nông dân nói riêng, làm thay đổi diện mạo đời sống ở nông thôn nói chung.

Từ phong trào nông dân sản xuất-kinh doanh giỏi, Hội đã chủ động xây dựng những hội viên nòng cốt và là tuyên truyền viên trong các phong trào của Hội.

Đánh giá về phong trào này, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Niê Bích Đào, khẳng định: “Trong những năm qua, phong trào nông dân sản xuất-kinh doanh giỏi được các cấp Hội phát động đã xuất hiện nhiều tấm gương nông dân sản xuất-kinh doanh giỏi, các mô hình sản xuất mới làm ăn đạt hiệu quả và bền vững. Để phong trào ngày càng thu hút đông đảo nông dân, các cấp Hội Nông dân sẽ tiếp tục tuyên truyền và nâng cao chất lượng phong trào. Đồng thời kịp thời động viên, biểu dương và nhân rộng các mô hình sản xuất-kinh doanh đạt hiệu quả kinh tế cao”.



Chuyển giao giống lúa mới. Ảnh: B.N

Tại Gia Lai, phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh (SX-KD) giỏi đã và đang phát triển mạnh mẽ, có sức lan tỏa sâu rộng. Số lượng hội viên nông dân đăng ký danh hiệu nông dân SX-KD giỏi các cấp tăng 5% (từ 80.000 hộ/năm vào giai đoạn 2009-2011 lên 84.000 hộ/năm của giai đoạn 2012-2014). Năm 2011, số hộ đạt SX-KD giỏi chiếm 57,22% (trong đó hộ đồng bào dân tộc thiểu số là 22,75%) chiếm tỷ lệ 24,09% so với hộ nông nghiệp; đến năm 2014, số hộ đạt SX-KD giỏi gần 58%, chiếm tỷ lệ 25,24% so với hộ nông nghiệp, tăng 1,15%.

Đến nay có 7.286 hộ nông dân có thu nhập từ 1 tỷ đến 1,5 tỷ đồng/năm, cá biệt có hộ thu nhập từ 6 tỷ đồng đến 7 tỷ đồng/năm, chủ yếu là từ cà phê, tiêu, mía và kết hợp làm dịch vụ trong nông nghiệp. Từ năm 2012 đến nay, các hộ nông dân SX-KD giỏi đã giúp vốn, giống cây, con và kinh nghiệm sản xuất, tạo việc làm cho trên 22.000 lượt hộ nông dân khó khăn; giúp hơn 8.500 hộ thoát nghèo.

Amil

Người không cam chịu đói nghèo

✍️ QUANG VĂN

Cán bộ xã Hnol dẫn tôi đến nhà Amil, làng Grek, huyện Đak Đoa trong cơn mưa rả rích giữa trưa. Amil hiện là giáo viên của Trường Tiểu học xã Hnol. Tòe ngạc nhiên là Amil đang sở hữu ngôi nhà xây khang trang và chiếc ô tô 7 chỗ với trị giá hàng tỷ đồng.

Đợi chừng 5 phút, Amil về. Hỏi chuyện mua xe, xây nhà, Amil trải lòng: Vào năm 1984, lúc 18 tuổi, Amil tốt nghiệp Trung học Sư phạm Kon Tum về giảng dạy tại xã Kon Thụp, huyện Mang Yang. 3 năm sau cưới vợ, sinh con; rồi chuyển về dạy tại Trường Tiểu học Hnol đến nay. Ngày đó, lương giáo viên ít lắm nên đời sống lâm vào cảnh chạy ăn từng bữa. Cơ cực đeo bám càng thôi thúc Amil nghĩ cách thoát nghèo và làm giàu từ 1 ha đất cha mẹ chia cho lúc cưới vợ. Ý chí làm giàu sớm có lời giải khi Amil quyết định cuộc sống thường ngày dựa vào hạt lúa tự trồng, thức ăn dựa vào vườn nhà để dồn tiền lương giáo viên hàng tháng thuê người trồng khoai lang trên phần đất cha mẹ cho vì khoai lang dễ trồng, đầu tư ít lại được thị trường tiêu thụ ư chuộng. Tiền bán khoai lang năm đầu tiên được cả triệu đồng-số tiền khá lớn thời điểm đó, Amil không chi tiêu mà vác tiền đi mua đất mở rộng diện tích sản xuất để thực hiện ý định làm giàu.

Vào vụ thu hoạch cà phê năm 1993, Amil vào Đak Lak xin các chủ vườn cà phê cho ông hái cà phê với đề nghị nuôi ăn ngày 3 bữa, không lấy tiền công; bù lại chủ vườn chỉ cho ông cách trồng và chăm sóc cây cà phê. Với kiến thức trồng, chăm sóc cà phê học được trong thời gian đi hái cà phê thuê, về nhà, Amil lại dồn tiền bán khoai lang để đầu tư trồng 500 cây cà phê. Ba năm cam chịu cuộc sống vất vả, trồng lang lấy tiền nuôi cây cà

phê. Đến vụ thu hoạch cà phê đầu tiên vào năm 1996, bán được giá cao, lời nhiều. Có tiền, Amil lại mang đi... mua đất. Vì chỉ có đất canh tác, trồng trọt là có tương lai, là nền tảng để thực hiện quyết tâm làm giàu của mình.

Năm 2004-2005, dự án đa dạng hóa nông nghiệp trên địa bàn huyện chính thức khởi động. Bắt lấy cơ hội này, Amil tiên phong nhận hỗ trợ giống, vật tư, tiếp nhận kỹ thuật trồng cao su từ dự án về trồng trên diện tích 7 ha đất sẵn có. Đến nay vườn cao su 7 ha đã đưa vào khai thác 2 năm. Rồi đến khi cây hồ tiêu phát triển mạnh trên đất Đak Đoa mấy năm gần đây, ông cũng đầu tư trồng 840 trụ tiêu gần đến thời kỳ thu hoạch; tiếp nữa trồng 2 ha mì, 1 ha lúa nước... Đi suốt hành trình làm nông nghiệp của mình, đến giờ, quỹ đất canh tác 13 ha với cây trồng ngắn-dài ngày, cho thu nhập ổn định 600 triệu

đồng/năm sau khi trừ hết chi phí đầu tư. Hồi bí quyết dẫn đến thành công, Amil nói bí quyết lớn nhất là nuôi dưỡng ý chí làm giàu, chịu khó học hỏi, nghiên cứu cách trồng, chăm sóc loại cây trồng mình đang làm và tiết kiệm. Như bản thân ông, để chăm sóc tốt vườn cà phê, cao su, hồ tiêu không bị nhiễm bệnh thì lớp tập huấn nào do xã mở ông cũng sắp xếp thời gian tham dự; rồi tự tìm sách về đọc để nghiên cứu vận dụng vào thực tế; có khi ông nhờ cả đồng nghiệp dạy cùng trường chỉ bảo cho cách trồng, chăm sóc. Nhờ vậy, vườn cà phê, tiêu, cao su của ông ít bị nhiễm bệnh, hàng năm tạo việc làm thường xuyên cho 30 lao động và 70 lao động thời vụ. Nhiều gia đình trong làng nhờ Amil hướng dẫn cách làm nông nghiệp đã thoát nghèo... Với thành quả trên, Amil xứng đáng với danh hiệu "Nông dân sản xuất-kinh doanh giỏi" 5 năm liền do Hội Nông dân các cấp trao tặng.

Q.V

Để tiếp tục khẳng định và phát huy vai trò trong việc hỗ trợ cho hội viên nông dân vươn lên thoát nghèo bền vững, các cấp Hội trong tỉnh Gia Lai đã luôn chủ động, tích cực trong công tác phối hợp với các ban, ngành liên quan, các doanh nghiệp để hỗ trợ về giống, vốn, kỹ thuật... cho hội viên nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh. Cụ thể: Trong hoạt động tạo vốn, Hội Nông dân đã ký liên tịch với các ngân hàng như: Phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT triển khai vốn vay với tổng dư nợ đạt trên 426 tỷ đồng cho hơn 42.000 hộ vay; nguồn vốn ủy thác qua Ngân hàng Chính sách Xã hội đạt hơn 932 tỷ đồng, cho trên 49.085 hộ vay. Đồng thời, các cấp Hội đã vận động hội viên nông dân, các đơn vị, doanh nghiệp xây dựng Quỹ hỗ trợ nông dân, đến nay Hội Nông dân tỉnh quản lý nguồn Quỹ hỗ trợ nông dân với tổng kinh phí hơn 11,9 tỷ đồng, giải quyết cho hàng trăm hộ nông dân vay. Bên cạnh đó, từ năm 2012 đến nay, các cấp Hội cũng đã phối hợp với trạm khuyến nông, khuyến lâm, bảo vệ thực vật... tổ chức 2.886 cuộc hội thảo về phân bón, thuốc bảo vệ thực vật... cho gần 500.000 lượt hội viên nông dân tham gia, tổ chức tập huấn, chuyển giao khoa học-kỹ thuật hàng năm cho 44.000 lượt hội viên nông dân; phối hợp với các công ty phân bón tín chấp cho nông dân mua phân bón trả chậm với trên 6.000 tấn.

Câu lạc bộ Khoa học-kỹ thuật xã Song An:

Hơn 3 năm nay, nhiều hội viên nông dân xã Song An (thị xã An Khê) luôn tự hào về Câu lạc bộ Khoa học-kỹ thuật (KHKT) trên địa bàn xã đã tư vấn, hỗ trợ chuyển giao KHKT phục vụ sản xuất nông nghiệp. Đặc biệt, sự hỗ trợ kịp thời nguồn vốn, vật tư sản xuất... giúp người dân yên tâm sản xuất. Câu lạc bộ KHKT xã Song An đang trở thành điểm sáng thu hút hội viên nông dân tham gia sinh hoạt phát triển kinh tế theo hướng bền vững.

Giúp nông dân phát triển kinh tế

✍️ NGUYỄN DIỆP



Áp dụng khoa học-kỹ thuật vào sản xuất đem lại năng suất cao. Ảnh: Đ.T

Theo lời giới thiệu của Chủ tịch Hội Nông dân xã Song An Lê Ngọc Châu: Từ khi thành lập đến nay, Câu lạc bộ KHKT luôn duy trì và hoạt động khá hiệu quả; giúp bà con nông dân tiếp cận phương thức sản xuất mới, nâng cao năng suất, chất lượng các mặt hàng nông sản làm ra. Đặc biệt, sự hỗ trợ nguồn vốn kịp thời cho bà con sản xuất là một trong những cách làm sáng tạo giúp hội viên phát triển kinh tế.

Song An là một trong những xã còn gặp không ít khó khăn của thị xã An Khê. Đời sống người dân nơi đây chủ yếu là sản xuất nông nghiệp với cây lúa nước, mì, mía... Trước thực tế đó, năm 2011 được sự ủng hộ của các cấp và UBND thị xã An Khê, Câu lạc bộ KHKT xã Song An được thành

lập với mục đích tư vấn chuyển giao những tiến bộ KHKT cho hội viên nông dân. Với 11 thành viên chủ lực, gồm chủ nhiệm phụ trách chung, 2 phó chủ nhiệm chuyên về chuyển giao KHKT chăn nuôi và trồng trọt. Ngoài ra còn có các tổ trưởng chi hội nông dân ở 5 thôn và 1 làng dân tộc thiểu số, cùng 200 hội viên nông dân. Để thu hút hội viên tham gia sinh hoạt câu lạc bộ, hai phó chủ nhiệm thường xuyên duy trì các buổi sinh hoạt phổ biến kiến thức về cây, con giống cho người dân áp dụng vào sản xuất.

Một trong những cách làm hay, sáng tạo của Ban Chủ nhiệm là tạo nguồn vốn đầu tư cho những hội viên thiếu vốn sản xuất. Chủ nhiệm Câu lạc bộ đã dùng tài sản gia đình đứng ra vay thế chấp ngân hàng mua phân

bón, thuốc bảo vệ thực vật, các loại giống cây trồng theo yêu cầu của người dân. Sau đó, tạm ứng cho họ sản xuất, đến vụ thu hoạch nông dân sẽ trả lại số tiền đã ứng theo lãi suất của ngân hàng. Để giúp hội viên yên tâm về chất lượng, Câu lạc bộ còn tận tình đến các nhà máy sản xuất phân bón chọn mua giúp cho nông dân... Từ lúc thành lập đến nay, bình quân mỗi năm Câu lạc bộ đầu tư cho hội viên ứng trên 80 tấn phân bón NPK các loại.

Ông Nguyễn Xuân Phương-Chủ nhiệm Câu lạc bộ cho biết: "Câu lạc bộ ra đời với mục đích giúp nông dân tăng nguồn thu nhập, đồng thời mang ý nghĩa xã hội rất lớn. Khi đầu ra các mặt hàng nông sản không ổn định, tới vụ thu hoạch các tổ trong Câu lạc bộ đi thu mua của dân, liên hệ với các

nhà máy để tiêu thụ cho nông dân. Tuy nhiên việc này còn làm chưa triệt để. Đây cũng chính là bản khoản của Ban Chủ nhiệm. Trong thời gian tới Câu lạc bộ đang có chủ trương xin đất để làm trụ sở làm nơi vừa chuyển giao KHKT vừa là trung tâm mua bán các mặt hàng nông sản giúp cho nông dân".

Chuyển giao KHKT là một trong những giải pháp quan trọng để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm nông nghiệp. Câu lạc bộ chuyển giao KHKT xã Song An ra đời và hoạt động đã mang lại sức sống mới cho người dân Song An, trở thành điểm sáng thu hút hội viên nông dân tham gia sinh hoạt để cùng nhau phát triển kinh tế hộ gia đình.

N.D

Kỳ cuối Dạy nghề
cần gắn với yêu cầu
thực tế

Qua kiểm tra tình hình thực tế tại các địa phương cho thấy, năm 2014-năm đầu tiên tỉnh ta phân cấp làm chủ đầu tư nên nảy sinh nhiều khó khăn, vướng mắc như: thủ tục thanh quyết toán chậm, chế độ của người học thấp, danh mục đào tạo nghề chưa đa dạng, khiến cho nhiều địa phương khó lựa chọn những nghề đáp ứng nhu cầu hiện nay.

Theo Quyết định 1956, việc hỗ trợ tiền ăn cho nông dân là 15.000 đồng/ngày thực học/người và người học ở xa nơi học từ 15 km trở lên thì được hỗ trợ tiền xăng xe đi lại không quá 200.000 đồng/người/khóa học. Cũng như đối với giáo viên dạy nghề, được trả tiền công giảng dạy với mức tối thiểu là 25.000 đồng/ngày. Thời buổi giá cả leo thang như hiện nay thì việc hỗ trợ này là quá thấp.

Mặt khác, công tác tuyên truyền về học nghề phần lớn chưa được các cấp, các ngành địa phương chú trọng. Tư tưởng và nhận thức của người dân về học nghề còn hạn chế. Trong khi đó, phần lớn người học nghề là dân tộc thiểu số, có người biết đọc nhưng không biết viết nên chậm tiếp thu được bài giảng gây khó khăn trong công tác đào tạo nghề về phần lý thuyết. Do vậy, việc dạy nghề đa số chỉ bằng hình thức cầm tay chỉ việc. Hơn nữa, dạy nghề lao động nông thôn còn phụ thuộc rất nhiều vào mùa vụ của bà con. Ở Tây Nguyên mùa khô từ tháng 11 năm trước đến tháng 4 năm sau là mùa nông nhàn của nông dân. Thời gian này bà con được học nghề là khá phù hợp nhưng do việc phân bổ kinh phí chậm khiến cho các cơ sở đào tạo nghề chỉ mở lớp cầm chừng, chờ rớt kinh phí mới triển khai.

Năm 2014 là năm đầu tiên tỉnh phân cấp việc đào tạo nghề lao động nông thôn

Nhiều bất cập

Trong đào tạo nghề cho lao động nông thôn

ĐINH YẾN

dạy những nghề sát với thực tế để bà con sau khi học nghề xong là có thể áp dụng được với công việc, góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập.

Riêng đối với TP. Pleiku, việc dạy nghề lao động nông thôn lại khác. Hiện nay, đối tượng học nghề được miễn phí là hộ nghèo, dân tộc thiểu số, hộ gia đình có công với cách mạng. Do vậy, TP. Pleiku kiến nghị nên mở rộng đối tượng đào tạo nghề đến các đối tượng hộ cận nghèo. Và học những nghề mà các doanh nghiệp cần để sau khi học xong là bà con có thể tìm được việc làm ngay.

Đối với những kiến nghị đề xuất của các địa phương về nâng mức hỗ trợ tiền ăn từ 15.000 đồng/người/ngày lên 30.000 đồng/người/ngày đối với người học và nâng mức hỗ trợ tiền dạy của giáo viên từ 25.000 đồng/người/ngày lên 50.000 đồng/người/ngày; Ban Chỉ đạo Đề án 1956 tỉnh sẽ tiếp thu và có kiến nghị với Ban Chỉ đạo Trung ương, Chính phủ để điều chỉnh cho sát với thực tiễn hơn.

Thời gian tới để công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn tiếp tục phát huy hiệu quả và giúp nông dân tạo được việc làm, nâng cao thu nhập, theo bà Trần Thị Hoài Thanh-Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Phó ban Chỉ đạo Thường trực Đề án 1956 tỉnh thì: Các địa phương cần đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền; coi công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn là một chủ trương đúng đắn nhưng cần có một lộ trình lâu dài và thực hiện theo phương châm “mưa dầm thấm lâu”, không phải làm ngày một ngày hai mà phải có sự đồng bộ, có sự quyết tâm của các cấp, các ngành, địa phương cùng thực hiện. Theo đó, phấn đấu đến năm 2020, mỗi địa phương đều đạt chỉ tiêu và hiệu quả trong công tác đào tạo nghề lao động nông thôn theo Đề án của Chính phủ.

Đ.Y



Ban Chỉ đạo Đề án 1956 kiểm tra tại huyện Phú Thiện.

Ảnh: Đ.Y

về các địa phương làm chủ đầu tư. Qua gần 9 tháng triển khai, một số huyện vẫn chưa làm xong thủ tục giấy tờ để rút kinh phí mở lớp. Có những địa phương buộc phải học “chạy” trước để cho kịp tiến độ. Điển hình như huyện Phú Thiện nông dân học xong gần cả tháng mà vẫn chưa được nhận tiền hỗ trợ; giáo viên chưa được nhận tiền giảng dạy...

Không chỉ thế, danh mục đào tạo nghề hiện nay chỉ là những nghề cơ bản. Do cuộc sống ngày càng phát sinh nhiều nghề mới, nên để phù hợp với sự phát triển kinh tế chung, nhiều địa phương đã kiến nghị bổ sung thêm danh mục đào tạo nghề ở cả hai lĩnh vực: phi nông nghiệp và nông nghiệp. Đơn cử như huyện Phú Thiện đề xuất thêm một số nghề cần dạy cho bà

con như: nuôi nhím, ba ba, kỳ đà; chăm sóc một số cây trồng như: thăng long, măng cầu... Còn huyện Kbang đề xuất thêm nghề đào tạo trồng cây mắc ca và cách nuôi và chăm sóc cá tầm...

Qua tìm hiểu thực tế cho thấy, bài toán phát triển bền vững cho công tác dạy nghề- việc làm đối với lao động nông thôn hiện nay còn rất nan giải, bởi lao động địa phương chưa thực sự mặn mà với học nghề; giáo viên thậm chí phải đi đến từng nhà “mời” học viên đến lớp. Bên cạnh đó, giáo cụ dạy nghề còn thiếu đồng bộ, cho nên học viên ra trường không bắt nhịp được với công việc. Qua đợt kiểm tra, nhiều huyện như: Kbang, Phú Thiện, Chư Sê, Krông Pa, TP. Pleiku có đề xuất, công tác dạy nghề cần gắn với doanh nghiệp và

Chiều 22-9-2014, liên quan đến vụ sập giàn giáo công trình xây dựng Khách sạn Tân Khải Hoàn (đường Nguyễn Tất Thành, phường Phù Đổng, TP. Pleiku) xảy ra vào ngày 12-9 khiến hai người thương vong, ông Trịnh Văn Sang-Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai đã ký Văn bản số 659/SXD-QLCL về việc xử lý sự cố trên.

Theo văn bản này, về nguyên nhân chủ quan dẫn đến sự cố là do hệ thống giàn giáo bằng gỗ với chiều cao cây chống 5,2 mét được nối 2 đoạn không được kiểm tra lại trước khi đổ bê tông sàn tầng 4. Cơ quan chức năng cho rằng, chủ đầu tư (Công ty cổ phần Phát triển Nhà VK.Land), chủ đầu tư thứ cấp (Công ty TNHH Xuân Phúc Plaza Gia Lai) đã chủ quan, thiếu quan tâm đến công tác sử dụng giàn giáo trong thi công xây dựng. Bởi trước đó, vào ngày 2-12-2013, Sở Xây dựng đã có Văn bản số 658/SXD-QLCL về việc tăng cường quản lý chất lượng, đảm bảo an toàn hệ thống giàn giáo xây dựng sử dụng trong thi công xây lắp. Văn bản đã khuyến cáo các đơn vị thi công hạn chế sử dụng giàn giáo bằng tre, gỗ... Từ đó, cơ quan chức năng quy kết, Công ty cổ phần Phát triển Nhà VK.Land đã chưa thực hiện hết trách nhiệm trong việc quản lý tiểu dự án do Công ty làm chủ đầu tư; chỉ cung cấp được hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất chưa được công chứng theo quy định; chưa cung cấp được các thủ tục pháp lý liên quan đến việc chuyển nhượng dự án cho nhà đầu tư thứ cấp. Còn Công ty TNHH Xuân Phúc Plaza Gia Lai thì chưa tổ chức thẩm tra, phê duyệt thiết kế, bản vẽ thi công trước khi khởi công xây dựng; lựa chọn nhà thầu thi công và giám sát kỹ

Vụ sập giàn giáo xây dựng công trình Khách sạn Tân Khải Hoàn:

Thi công chưa tuân thủ quy trình

NGỌC LINH



Hiện trường vụ tai nạn lao động.

Ảnh: N.L

thuật thi công chưa tuân thủ quy trình lựa chọn nhà thầu theo quy định trước khi ký hợp đồng; chưa phê duyệt biện pháp tổ chức và kỹ thuật thi công, tổ chức thi công không có biện pháp che chắn công trình; chủ đầu tư không thành lập ban quản lý dự án, không đủ năng lực quản lý dự án nhưng không thuê tổ chức làm tư vấn quản lý dự án theo quy định tại khoản 1, Điều 10, Nghị định 121/2013/NĐ-CP.

Ngoài ra, nhà chức trách cho rằng, các tổ chức, cá

nhân liên quan như đơn vị tư vấn lập thiết kế bản vẽ thi công là Công ty TNHH Phát triển Kỹ thuật Xây dựng Techdcons đã chưa thực hiện trách nhiệm trong việc giám sát tác giả trong quá trình thi công theo quy định. Cán bộ giám sát là ông Nguyễn Đông Tùng thực hiện giám sát độc lập đối với công trình Khách sạn Tân Khải Hoàn là không đúng quy định tại Điều 54, Nghị định 12/2009/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng. Công ty TNHH Xây dựng Tổng hợp Ngân Phúc thì không lập biện pháp tổ chức và kỹ thuật thi công công trình theo quy định trước khi triển khai xây dựng; tổ chức thi công không có biện pháp che chắn công trình; không tổ chức nghiệm thu hệ thống cốt-pha, giàn giáo trước khi đổ bê tông sàn tầng 4, dẫn đến sự cố.

Sở Xây dựng kiến nghị, chủ đầu tư và chủ đầu tư thứ cấp cần khẩn trương phối hợp khắc phục, đền bù cho các tổ chức, cá nhân bị thiệt hại trong thời gian ngắn nhất; chỉ được tổ chức thi công lại sau khi hoàn chỉnh các thủ tục về đầu tư xây dựng theo quy định và được các cơ quan chức năng thống nhất kết quả tổ chức kiểm định, đánh giá lại chất lượng công trình; đề nghị UBND tỉnh xem xét xử phạt vi phạm hành chính đối với các đơn vị liên quan hoặc chuyển các cơ quan chức năng xử lý theo quy định pháp luật.

N.L



Tình quân dân trên đảo Song Tử Tây

✍ PHẠM QUANG TIẾN

Đảo Song Tử Tây (quần đảo Trường Sa) là nơi mỗi con người đều gắn bó với nhau bằng những mối quan hệ và tình cảm rất đặc biệt. Các gia đình sống ở đây đều được bao bọc bởi tình yêu thương, chia sẻ của các cán bộ, chiến sĩ trên đảo tiền tiêu này.

Vừa mới vào đến đầu khu dân cư trên đảo, tiếng cười của trẻ thơ át cả tiếng sóng và tiếng gió. Cháu nào thấy các chú cũng khoanh tay chào lễ phép “con chào chú ạ!”. Một không gian yên bình và tràn đầy sức sống. Tới thăm các gia đình, ấn tượng đầu tiên dành cho chúng tôi chính là sự gọn gàng, ngăn nắp ngay từ cổng vào. Ai cũng vui vẻ trò chuyện và tin tưởng tâm sự những nguyện vọng của mình.

Hộ dân số 6 là tổ ấm của anh chị Trần Minh Thôi và Dương Thị Ngọc Hiền cùng con trai Trần Dương Bảo Nam. Hôm nay anh Thôi không đi biển mà ở nhà trông con cho chị Hiền tham gia tập văn nghệ. Cuộc trò chuyện với anh thật cởi mở, anh Thôi cho biết: “Gia đình tôi trước khi ra đảo là ở xã Cam Bình (Bình Ba, Khánh Hòa). Mới đầu lên đây cũng thấy bối rối vì chưa quen với cuộc sống ở đảo. Nhưng khi tham gia các hoạt động trên đảo, tôi mới cảm nhận được sự thân thiện, gắn bó của cả con người và cảnh vật nơi này. Gần 1 năm qua, cả gia đình được sống trong sự đùm bọc của quân và dân trên đảo. Đặc biệt là sự giúp đỡ tận tình của các cán bộ, chiến sĩ Hải quân nên gia đình tôi ai cũng khỏe mạnh và vững tin gắn bó với miền đất hứa này”.

Cuộc trò chuyện đang rôm rả thì chị Hiền đi tập văn nghệ về. Theo chân 2 mẹ con ra vườn rau sau nhà mới thấy được sự vất vả và thiếu thốn trên đảo. Những ngọn rau mùng tơi được chăm sóc rất kỹ lưỡng nhưng cũng chỉ dài ra chứ không thể mập lên được. Chị Hiền chia sẻ: “Những loại cây, rau trong vườn này đều do các chú bộ đội cho giống và chỉ cho cách trồng, chăm sóc. Chúng em cũng chịu khó chăm sóc lắm nhưng nó chỉ được như thế này thôi. Nói chung vẫn phải ăn nhờ rau của các chú bộ đội trên đảo là phần nhiều”.

Đến với khu vui chơi của các cháu nhỏ, được nghe các cháu kể về các chú bộ đội mới thấy sự thân thiện làm sao. Cháu Đặng Minh Khôi, 7 tuổi, là con lớn của anh chị Đặng Minh Trí và Nguyễn Thị Ngọc Trang (hộ dân số 7) kể cho chúng tôi nghe: “Hàng ngày con đi học trên lớp, các buổi chiều và ngày nghỉ con thường qua chơi với các chú bộ đội, được các chú dạy chơi đàn, học hát, học múa nên vui lắm. Ba mẹ không biết dạy mấy thứ đó đâu, chỉ có các chú bộ đội mới có tài như vậy. Các chú rất thương chúng con, lo cho chúng con mọi thứ, có quà là kêu chúng con qua chia đều cho mỗi đứa. Các chú như là người thầy, người bạn lớn tuổi của chúng con vậy”.

Thượng tá Nguyễn Trọng Bình-Chính trị viên đảo Song Tử Tây cho biết: “100% hộ gia đình sống trên đảo đều chấp hành nghiêm pháp luật của Nhà nước và các quy định của đảo. Họ tham

gia tích cực các hoạt động do đảo tổ chức, nhất là hoạt động huấn luyện các phương án bảo vệ an ninh, an toàn trên đảo. Khi cần đến sự góp sức của nhân dân thì mọi gia đình đều tham gia tích cực, tự giác và đạt hiệu quả cao. Đặc biệt, trong thời gian vừa qua, trên biển có nhiều biến động khi mà Trung Quốc hạ đặt giàn khoan 981 trái phép trong vùng biển của nước ta, các hộ dân trên đảo rất tin tưởng vào bộ đội, sẵn sàng chung sức, đồng lòng bám đảo, bám biển để góp phần vào nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc”.

Chị Nhữ Thị Kim Chi-Chủ tịch Hội Phụ nữ xã đảo chia sẻ với chúng tôi: Được sống trong sự đùm bọc của bộ đội chúng tôi luôn tự nhắc nhở mình phải phấn đấu, rèn luyện sao cho xứng với lòng tin của các anh.

Được cùng tham gia các buổi tập luyện văn nghệ để chuẩn bị cho các đợt giao lưu giữa đảo với các đoàn đại biểu mới thấy hết tinh thần chung sức, đồng lòng của người dân với bộ đội trên đảo. Hội trường thì hẹp, điện quạt không đủ, ai cũng lúng áo thắm đẫm mồ hôi, vậy mà các chị và các cháu vẫn say sưa tập luyện.

Tiền chúng tôi rời đảo là những cánh tay chào đúng điều lệnh của đội hình cán bộ, chiến sĩ xen lẫn cả những cánh tay vẫy nón của các chị, các cháu. Hình ảnh ấy giúp cho mỗi người khi xa nơi này đều rất tin tưởng vào sự gắn bó máu thịt giữa quân và dân trên đảo. Sự gắn kết ấy như càng được nhân lên gấp bội mỗi khi sóng to, gió lớn hay chủ quyền biển, đảo bị đe dọa. Và hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ-Người chiến sĩ Hải quân như là điểm tựa, là sức mạnh để người dân nơi đảo xa này vượt qua mọi gian khổ, hiểm nguy.

P.Q.T



Trên đảo Song Tử Tây. Ảnh: P.Q.T

Các bộ, ngành trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri Gia Lai

(Tiếp theo số báo 4069 ra ngày 19-9-2014)

● BỘ NỘI VỤ

c) Về nội dung phản ánh về việc chuyển xếp lương cho cán bộ, công chức cấp xã khi có sự thay đổi bằng cấp trình độ chuyên môn.

Thông tư liên tịch số 03/2010/TTTL-BNV-BTC-BLĐTB&XH ngày 27-5-2010 của Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính và Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22-10-2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã đã quy định việc xếp lương đối với cán bộ, công chức cấp xã có thay đổi về trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ, cụ thể là: “Cán bộ cấp xã đã được xếp lương theo một trong các ngạch công chức hành chính quy định tại khoản 2 Điều này, nếu sau đó có thay đổi về trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền quyết định cử đi đào tạo thì kể từ ngày được cấp bằng tốt nghiệp được xếp lương theo trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ mới” (Điểm d, Khoản 2, Điều 2) và “Công chức cấp xã đã được xếp lương theo một trong các ngạch công chức hành chính quy định tại khoản 1 Điều này, nếu sau đó có thay đổi về trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền quyết định cử đi đào tạo thì kể từ ngày được cấp bằng tốt nghiệp được xếp lương theo trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ mới” (khoản 4 Điều 3).

Căn cứ quy định nêu trên thì chỉ những cán bộ, công chức cấp xã do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền quyết định cử đi đào tạo mới được thực hiện việc chuyển xếp lương theo quy định này.

d) Về nội dung: Đề nghị điều chỉnh mức khoán phụ cấp cho những người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố.

Tại khoản 4, Điều 1 Nghị định số 29/2013/NĐ-CP ngày 8-4-2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2009/NĐ-CP nêu trên đã quy định “Ngân sách trung ương thực hiện khoán quỹ phụ cấp, bao gồm cả 3% bảo hiểm y tế để chi trả hàng tháng đối với những người hoạt động không chuyên trách ở mỗi thôn, tổ dân phố như sau: “a) Đối với thôn thuộc xã trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự theo quyết định của cơ quan cơ có thẩm quyền; thôn thuộc xã biên giới, hải đảo; thôn thuộc xã có khó khăn về ngân sách theo quy định của Bộ Tài chính và thôn thuộc xã loại 1, xã loại 2 được khoán quỹ phụ cấp bằng 5,0 tháng lương tối thiểu chung; b) Đối với các thôn ngoài quy định tại điểm a khoản này và các tổ dân phố được khoán quỹ phụ cấp bằng 3,0 tháng lương tối thiểu chung” (đến nay mức lương tối thiểu chung đã được thay bằng mức lương cơ sở 1.150.000 đồng/tháng). Đồng thời, tại điểm b, khoản 5 Điều này đã quy định Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng Nhân dân cùng cấp “Quy định cụ thể về mức phụ cấp của từng chức danh, mức phụ cấp kiêm nhiệm chức danh đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố từ nguồn kinh phí khoán quỹ phụ cấp của ngân sách trung ương và nguồn kinh phí từ ngân sách địa phương, bảo đảm tương quan hợp lý với hệ số lương của cán bộ, công chức cấp xã và khuyến khích những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố có trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ”.

Để thực hiện Kết luận số 64-KL/TW ngày 28-5-2013 của Hội nghị Trung ương 7 (khóa XI) “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở” và trong quá trình thực hiện Nghị định số 29/2013/NĐ-CP nêu trên, Bộ Nội vụ sẽ tổng hợp và nghiên cứu ý kiến của các bộ, ngành, địa phương để trình cấp có thẩm quyền xem xét vào thời điểm thích hợp. Theo đó, trước mắt đề nghị tỉnh Gia Lai thực hiện theo đúng quy định tại Nghị định số 29/2013/NĐ-CP nêu trên.

(Còn nữa)

Khởi tố và bắt tạm giam nhóm đối tượng trộm cắp tài sản

Công an huyện Phú Thiện vừa ra quyết định khởi tố và bắt tạm giam các đối tượng: Phạm Văn Quý (SN 1993), Trương Văn Quý (SN 1994) và Trần Văn Việt (SN 1992) đều cư trú huyện Phú Thiện về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, vào đêm 5-9-2014, hai đối tượng Phạm Văn Quý và Trương Văn Quý đột nhập nhà ông Nguyễn Văn Oanh (trú tổ 11, thị trấn Phú Thiện) lấy trộm một nhẫn vàng, 3 điện thoại di động, 10 triệu đồng tiền mặt. Qua điều tra, Công an huyện Phú Thiện phát hiện hai đối tượng trên có biểu hiện nghi vấn, từng có tiền án trộm cắp tài sản đã yêu cầu đến cơ quan làm rõ. Tại đây, hai đối tượng đã khai nhận hành vi trộm cắp tại nhà ông Nguyễn Văn Oanh.

Mở rộng điều tra, đối tượng Trương Văn Quý khai nhận, trước đó, vào đêm 29-10-2013

đã cùng Trần Văn Việt đột nhập trộm cắp 21 triệu đồng tại nhà chị Nguyễn Thị Mỹ Trà (trú tổ 7, thị trấn Phú Thiện). Sau khi biết Trương Văn Quý bị bắt vì trộm tài sản, đối tượng Việt đã bỏ trốn khỏi địa bàn và bị bắt khi đang lẩn trốn tại huyện Chư Sê.



Tin, ảnh: NGUYỄN TÚ



● Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt đề án nâng cao chất lượng Giải Báo chí quốc gia với mục đích lựa chọn để trao giải cho những tác phẩm báo chí đạt chất lượng cao có nội dung và hình thức hấp dẫn, đạt hiệu quả xã hội to lớn, đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước; thông qua giải góp phần động viên, cổ vũ phong trào thi đua lao động sáng tạo của đội ngũ những người làm báo trong cả nước; phát hiện, bồi dưỡng những tài năng báo chí trong xã hội.

● Sáng 24-9, tại Nhà Thái học Trung tâm Khoa học Văn Miếu-Quốc Tử Giám (Hà Nội) khai mạc triển lãm ảnh về 9 di tích quốc gia đặc biệt của thủ đô Hà Nội. Đây là một trong những hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày giải phóng Thủ đô (10-10) với gần 100 bức ảnh, bản đồ, triển lãm đã giới thiệu đến công chúng. 9 di tích quốc gia đặc biệt của thành phố Hà Nội là Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch, Hoàng thành Thăng Long, Thành Cổ Loa, Văn Miếu-Quốc Tử Giám, đền Hát Môn, đền Hai Bà Trưng, hồ Hoàn Kiếm-đền Ngọc Sơn, đình Tây Đằng và đền Phù Đổng.

● Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang phối hợp với Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) và Công ty cổ phần Vinpearl đã công bố chương trình hợp tác xúc tiến thương mại tổng thể phát động "Điểm đến Phú Quốc"; đồng thời chính thức khai trương đường bay mới Phú Quốc-Singapore và Phú Quốc-Siem Reap.

HÀ SỰ (tổng hợp)

Người nhiễm bệnh Ebola vẫn tăng theo cấp số nhân

Dịch Ebola vẫn đang lây lan nhanh, đe dọa sự ổn định chính trị của các nước vùng dịch cũng như an ninh của thế giới. Việc ứng phó với virus nguy hiểm này sẽ được đưa ra bàn thảo tại Hội nghị cấp cao diễn ra tại Trụ sở Liên hợp quốc ở New York vào chiều tối 25-9 (theo giờ Việt Nam), bên lề khóa họp của Đại hội đồng Liên hợp quốc.

Theo số liệu của Tổ chức Y tế Thế giới, virus Ebola tới nay đã làm hơn 5.800 người mắc, hơn 2.800 người bị thiệt mạng. Trước đó, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon dẫn các nghiên cứu mới cảnh báo, số người mắc mới sẽ tăng theo cấp số nhân trong những tuần tới nếu thế giới không nhanh chóng hành động để ngăn chặn.

(theo VOV)



Nhân viên y tế trong trang phục bảo hộ chuyển xác một nạn nhân Ebola tại bệnh viện Elwa ở Monrovia, Liberia.

MALAYSIA: Ukraine không đảm bảo an toàn tại hiện trường

Ngày 25-9, Thủ tướng Malaysia Najib Razak cho biết Ukraine tuyên bố không thể đảm bảo sự an toàn cho nhóm điều tra quốc tế tiếp cận hiện trường vụ rơi máy bay MH17 của Malaysia Airlines rơi ở miền Đông Ukraine hồi cuối tháng 7-2014 vì tình hình bất ổn.

Tuyên bố được đưa ra trong cuộc gặp giữa ông Najib Razak và Thủ tướng Ukraine Arseniy Yatsenyuk tại Liên hợp quốc, ở New York.



Thủ tướng Malaysia Najib Razak

Hiện nay, những vụ giao tranh và pháo kích vẫn tiếp tục xảy ra ở miền Đông Ukraine mặc dù có thỏa thuận ngừng bắn. Thủ tướng Najib rất lo ngại mùa đông sắp đến có thể ảnh hưởng đến các bằng chứng pháp y. Có 43 người Malaysia trên chuyến bay xấu số nhưng hiện chỉ có 40 hành khách và phi hành đoàn mang quốc tịch Malaysia đã được nhận dạng và đưa về nước.

(theo SGGP)

Phát hiện hơi nước từ hành tinh cách Trái Đất 130 năm ánh sáng

Ngày 24-9, các nhà thiên văn học Trường Đại học Grinnell ở bang Iowa (Mỹ) cho biết họ đã phát hiện có hơi nước trong bầu khí quyển bao quanh một hành tinh cách xa Trái Đất khoảng 130 năm ánh sáng.

Trong công trình nghiên cứu này, các nhà khoa học đã phát hiện ra một đám hơi nước chứa tỷ lệ lớn Hydro trong bầu khí quyển di chuyển theo quỹ đạo hình trứng quanh hành tinh được đặt tên là HAT-P-11b trong vòng 4,9 ngày.

HAT-P-11b là hành tinh không thuộc Hệ mặt trời, dù có kích cỡ gấp 4 lần kích cỡ của Trái Đất nhưng vẫn là một trong những hành tinh ngoài Trái Đất nhỏ nhất và lạnh giá nhất được khám phá cho tới nay.

(theo TTXVN)

THÔNG TIN - QUẢNG CÁO ● THÔNG TIN - QUẢNG CÁO ● THÔNG TIN - QUẢNG CÁO



CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP

Ngân hàng TMCP Phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long (MHB)-một trong những ngân hàng được Chính phủ xếp hạng doanh nghiệp đặc biệt-trong những năm qua đã không ngừng mở rộng quy mô hoạt động và chú trọng phát triển nguồn nhân lực. Bạn sẽ được làm việc, học hỏi trong một môi trường năng động, chuyên nghiệp và có nhiều cơ hội phát triển sự nghiệp. Hãy sát cánh cùng chúng tôi!

Với kế hoạch xây dựng đội ngũ nhân viên ngân hàng chuyên nghiệp làm việc tại Chi nhánh Gia Lai, Ngân hàng MHB cần tuyển dụng các vị trí sau:

1. Nhân viên kinh doanh:

Mô tả công việc:

- Tìm kiếm, duy trì, phát triển và quản lý các khách hàng (cá nhân và doanh nghiệp tùy theo sự phân công).

- Đảm bảo cung cấp các sản phẩm và dịch vụ của ngân hàng một cách hoàn hảo cho khách hàng.

Yêu cầu chuyên môn: Tốt nghiệp Đại học chính quy chuyên ngành tín dụng, tài chính, ngân hàng.

2. Nhân viên nhân sự:

Mô tả công việc:

- Thực hiện các công việc liên quan đến nhân sự: Lao động tiền lương, chế độ phúc lợi đối với nhân viên, công tác thi đua-khen thưởng, tuyển dụng, đào tạo, đánh giá hiệu quả làm việc...

Yêu cầu chuyên môn: Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành: Quản trị nhân sự, Lao động-Tiền lương, Quản trị kinh doanh hoặc có kinh nghiệm trong lĩnh vực này.

Các yêu cầu chung về năng lực:

- Siêng năng, trung thực, cẩn thận, có khả năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm;

- Có sức khỏe, chịu được áp lực công việc và sẵn sàng đi công tác xa dài ngày;

- Ưu tiên có trình độ Anh văn, Tin học; có kinh nghiệm làm việc tại các lĩnh vực tài chính, ngân hàng.

- Ưu tiên ứng viên có các chứng chỉ ngắn hạn về Ngân hàng như: Thẩm định dự án đầu tư, Quản trị rủi ro Ngân hàng...; có chứng chỉ Future Bankers của BTC (xem chi tiết tại website www.imi.edu.vn).

Hồ sơ dự tuyển bao gồm:

- Đơn xin việc viết tay có dán ảnh;

- Thông tin ứng viên download từ website: www.mhb.com.vn (trên mục Cơ hội nghề nghiệp);

- Bản sao các loại văn bằng, chứng chỉ, bằng điểm có liên quan.

- Sơ yếu lý lịch; giấy chứng nhận sức khỏe; bản sao CMND, hộ khẩu;

- Bìa hồ sơ ghi rõ họ tên, ngày sinh, địa chỉ liên lạc, số điện thoại, địa chỉ email và Vị trí dự tuyển.

Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 25-9-2014 đến hết ngày 6-10-2014. **Địa điểm nhận hồ sơ (2 cách):**
Cách 1: Nộp hồ sơ trực tiếp tại: Phòng Hành chính - Nhân sự, Ngân hàng TMCP Phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long-Chi nhánh Gia Lai (242 Nguyễn Tất Thành, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai).

Cách 2: Gửi hồ sơ theo hình thức phát chuyển nhanh qua bưu điện (không nhận hồ sơ trực tiếp) về: Ban Tổ chức Nhân sự, Ngân hàng TMCP Phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long (số 9 Võ Văn Tần, quận 3, TP. Hồ Chí Minh).

Lưu ý: Không hoàn trả lại hồ sơ và chỉ thông báo với các ứng viên trúng tuyển.

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ VK LAND Thông báo chuyển trụ sở công ty

Lời đầu tiên, thay mặt Công ty cổ phần Phát triển nhà VK Land xin gửi lời chào trân trọng, cảm ơn chân thành về sự hợp tác của quý vị trong suốt thời gian qua.

Thực hiện chủ trương tập trung quản lý phát triển dự án, tạo thuận lợi cho các đối tác và khách hàng trong giao dịch, Công ty cổ phần Phát triển nhà VK Land đã quyết định chuyển trụ sở văn phòng làm việc từ địa chỉ: 16A Phạm Văn Đồng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai về tại trung tâm dự án.

Chúng tôi xin kính báo đến quý vị địa chỉ trụ sở làm việc mới để tiện liên hệ công tác như sau:

Công ty cổ phần Phát triển nhà VK Land

Lô C1, Khu Đô thị Cầu Sắt, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Điện thoại: (059) 3875999; Fax: (059) 3873333.

Email: info@vkhigland.com

Website: www.vkhigland.com

Theo đó, kể từ ngày 15-9-2014, mọi hoạt động giao dịch, liên lạc với Công ty cổ phần Phát triển nhà VK Land quý vị vui lòng liên lạc về địa chỉ trên.

Chúng tôi rất mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ và hợp tác với quý vị trong thời gian tới.

Trân trọng kính chào

Giám đốc Công ty: NGUYỄN ĐÌNH KIÊN



TAXI MAI LINH GIA LAI

Tel : (059) 38383838-626262-3717979

Công ty TNHH MTV Taxi Mai Linh Gia Lai, đơn vị tặng mỗi ngày 20 tờ báo Gia Lai phục vụ bệnh nhân là cán bộ trung-cao cấp tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh



CÔNG TY TNHH XỔ SỐ KIẾN THIẾT TỈNH GIA LAI

Đơn vị tặng 75 tờ/kỳ báo Gia Lai cho chi Hội Phụ nữ các xã khó khăn trong tỉnh